



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๙๔๖

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๗ ข่าวก มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณูช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.เดินหน้า ปรับปรุงคลอง ผดุงกรุงเกษม	เดลินิวส์, matichon, mgronline, fm๙๑bkk, facebook.com/fm๙๑ trafficpro	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวในการประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองผดุงกรุงเกษม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้แบ่ง การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็น ๖ ช่วง โดยจะ เริ่มดำเนินการ ช่วงที่ ๒ จากแยกเจริญสุวสดี - แยกกษัตริย์ศึก ระยะทาง ประมาณ ๑,๒๕๐ เมตรก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและขอจัดสรร งบประมาณ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณและลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๑๘๐ วัน คาดจะสามารถเริ่มปรับปรุงคลอง ผดุงกรุงเกษมช่วงที่ ๒ ได้ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย.๖๔ โดย กทท.ได้ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศิลปากร การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อร่วม ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมจะบูรณาการส่วนต่าง ๆ โดยคำนึงถึง ความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย เส้นทางสัญจร รวมทั้งความสะอาดและความปลอดภัยของ ประชาชนควบคู่ไปด้วย อาทิ รวากันตก ทางเดินเท้า พื้นที่ปลูกต้นไม้ เสาไฟฟ้า เขื่อน สถานที่จอดรถ เป็นต้น	<u>ด้านบวก</u> - ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง ผดุงกรุงเกษม เพื่อเป็นเส้นทาง สัญจร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ในกรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง ผดุงกรุงเกษมในระยะแรก ให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างต่อเนื่อง
๒	กทท.เตรียม ปรับปรุงทัศน พัฒนาคลอง บางไส้ไก่	ข่าวสด, khaosod	- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพว.กทท. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่คลองบางไส้ไก่ พบปัญหาการทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงคลอง รวมทั้งบางจุดมีการก่อสร้าง อาคารรุกล้ำกีดขวางทางเดิน สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตธนบุรี และสำนักงานระบายน้ำ จึงเตรียมปรับปรุงทัศนและพัฒนาคลองบางไส้ไก่ ให้กลับมาสวยงามอีกครั้ง ซึ่งคลองดังกล่าวมีความยาว ๓,๒๑๒ กม. เริ่มตั้งแต่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านถนนเจริญนคร เขตคลองสาน ไปเชื่อมคลองบางกอกใหญ่ และมีจุดเชื่อมกับคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาที่เขตธนบุรี ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา อีกทางหนึ่งที่เขตคลองสาน ถือเป็นคลองหลักสำคัญที่ช่วยระบายน้ำในฝั่งธนบุรี ทั้งนี้ คลองในแต่ละพื้นที่มีทั้งคลองขนาดใหญ่และคลองย่อย มีปัญหา แตกต่างกัน แนวทางแก้ไขปัญหาคือพัฒนาคลองย่อยให้มีสภาพน้ำที่ดีและ ส่งต่อไปถึงคลองขนาดใหญ่ ทั้งนี้ คลองย่อยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนมาก	<u>ด้านบวก</u> - ปรับปรุงทัศนคลองในพื้นที่ กรุงเทพฯ ให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัย - ปรับปรุงสภาพน้ำในคลองย่อย เพื่อส่งต่อไปยังคลองขนาดใหญ่	- สำนักงานระบายน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุง ภูมิทัศน์คลองบางไส้ไก่ และ คลองอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมเชิญชวนประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คูคลอง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ คลองปิดซึ่งจะพัฒนาคลองบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพดีแล้วจึงส่งออกไปสู่คลองใหญ่ ส่วนคลองที่ไม่สามารถจะปิดพื้นที่เพื่อบำบัดน้ำได้ จะทำระบบเชื่อมกับระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่นำเข้าโรงบำบัดน้ำเสียของ กทม.ต่อไป		
๓	กทม. ตั้งเป้าหมายลดจุดเสี่ยงทั่วกรุง นำร่องชุมชนต้นแบบถนนปลอดภัย	แนวหน้า, naewna	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รพ.กทม. กล่าวว่า กทม.โดยศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นมหานครปลอดภัย ลดการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาล เริ่มโครงการตั้งแต่ปี ๖๓ มีเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนน ๕๐ เขต ๑ เขต ๑ โชน ในเขตกรุงเทพฯ ๑๐% โดยให้ทุกเขตสำรวจและดำเนินการลดจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในปี ๒๕๖๓ มี ๑๖๐ จุด ดำเนินการแล้ว ๓๘ จุด คิดเป็น ๒๔%</p> <p>- สำหรับในปี ๖๔ มีแผนรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยร่วมกับผู้นำชุมชนและเยาวชนทำชุมชนต้นแบบนำร่อง ๑๒ ชุมชนถนนปลอดภัย และลดจุดเสี่ยง ๑ เขต ๑ โชน ต่อเนื่อง ปี ๖๔ กำหนดจุดเสี่ยงไว้ ๑๗๔ จุด ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ๓๔ จุด กรุงเทพกลาง ๓๒ จุด กรุงเทพใต้ ๔๔ จุด กรุงเทพตะวันออก ๑๓ จุด กรุงเทพเหนือ ๓๔ จุด และ กรุงเทพใต้ ๑๗ จุด ดำเนินการไปแล้วรวม ๘๙ จุด คิดเป็น ๕๑% อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๕ จุด คิดเป็น ๔๙% ตั้งเป้าหมายดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จทั้งหมดในปี ๒๕๖๔ และได้กำชับให้ทั้ง ๕๐ เขตเก็บสถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อประเมินแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นมหานครปลอดภัย ลดการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตให้เป็นศูนย์</p>	<p>- สำนักงานจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในปี ๖๔ โดยนำร่องชุมชนต้นแบบถนนปลอดภัยและลดจุดเสี่ยง</p>
๔	กทม.เตรียมแผน ปรับศูนย์กีฬา ทำโรงพยาบาล สนาม	smmsport, innnews, siamrath, mgronline, naewna, thebangkokinsight, twitter.com/fm๙๑trafficpro, twitter.com/political_drama	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุ กทม.พร้อมรับสถานการณ์หากมีผู้ป่วยโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้นสูง โดยได้เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล (รพ.) ในสังกัด กทม.ให้เป็นลักษณะกึ่ง รพ.สนาม ใน รพ.ราชพิพัฒน์ และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน และได้จัดเตรียม รพ.โรงแรม (Hospital) ไว้รองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย หากสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้นสูงจน รพ.สนามที่จัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอ จะปรับพื้นที่ศูนย์กีฬาของ กทม.ให้เป็น รพ.สนามเพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการจัดหาเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้เข้ารับการรักษา</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมแผนปรับปรุงศูนย์กีฬาของ กทม.เป็น รพ.สนาม รวมทั้ง การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเตียงสำหรับ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับการดูแลผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชม.	ในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว	ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งช่องทางการประสานหาเตียง
๕	กทม.เร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-๑๙ ตกค้างเข้าโรงพยาบาลสนาม	ไทยรัฐ, thairath, newtv, mcot, nationtv, mgronline, bangkokbiznews, thailandplus, js๑๐๐, sondhitalk, khaosod, springnews, ch๗, thebangkokinsight, www.facebook.JS๑๐๐ Radio	- นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานการแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ จากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าสู่ระบบการจัดการเตียงเฉลี่ย ๑๒๐-๑๔๐ ราย/วัน โดยกลุ่มสีเขียวจะรับไว้ดูแลที่โรงพยาบาลสนามตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปัจจุบันมี ๑,๖๕๖ เตียง ใช้ไปแล้ว ๑,๒๗๕ เตียงว่าง ๓๘๑ เตียง โดยเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม ๑,๑๐๐ เตียงรวม ๒,๗๕๖ เตียง และมีแผนเปิดเพิ่มที่ จ.นนทบุรีและ จ.นครปฐม ๑๗๐ เตียง ทำให้มีเตียงรองรับผู้ป่วยรวม ๒,๙๒๖ เตียง นอกจากนี้ ยังได้เตรียมประสานผู้ประกอบการเปิด Hospitel รองรับผู้ป่วยที่ตกค้างที่บ้าน ปัจจุบันยอดผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุกที่ตกค้างรอเตียงอยู่ที่บ้านมีประมาณ ๖๐๐ คน เนื่องจากผู้ป่วยบางส่วนปฏิเสธการนอนโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้ ผว.กทม.ได้สั่งการสำนักเทศกิจ ๕๐ เขต ร่วมกับสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) นำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาให้มากและเร็วที่สุด คาด ๑-๒ วันจะสามารถรับผู้ป่วยที่ตกค้างรออยู่ที่บ้านเข้าโรงพยาบาลได้ทั้งหมด	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด - ขยายโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้น	- สำนักงานการแพทย์ สำนักงานอำนวยการ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด และการขยายโรงพยาบาลสนามของ กทม.
๖	สธ.ปรับระบบจัดหาเตียงผู้ป่วย - จัดแบ่งสีตามอาการป่วย	ไทยรัฐ, thairath, newtv, nationtv, mgronline, bangkokbiznews, thailandplus, js๑๐๐, sondhitalk, isranews, bangkokbiznews, kaohoon	- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ.มีนโยบายให้ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ทุกคนได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งให้โรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการ (Lab) เอกชนที่ตรวจพบประสานในเครือข่ายให้ผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ทุกราย โดยขณะนี้ได้ร่วมกับ กทม. UHOSNET และเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนบริหารจัดการเตียง เพื่อให้มีเพียงพอกับจำนวนผู้ติดเชื้อ พร้อมเปิด ๓ สายด่วนเพื่อประสานหาเตียง คือ ๑๓๓๐, ๑๖๖๘ และ ๑๖๖๙ รวมถึง “สบายดีบอด” - จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้น ทำให้ต้องคัดกรองผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามความรุนแรงของโรค ดังนี้ (๑) ผู้ป่วยสีเขียว คือ ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก อายุไม่มาก หรือไม่มีโรคร่วม โดยอาจมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ - คัดกรองผู้ป่วยโควิด-๑๙ เข้ารับการรักษาตามความรุนแรงของโรค	- สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ รวมทั้งการคัดกรองผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามความรุนแรงของโรค

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่น ถ่ายเหลว หายใจเร็ว แต่ไม่มีอาการ หายใจเหนื่อย หรือไม่มีอาการหายใจลำบาก ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือโรคร่วมสำคัญ ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ ผู้ป่วยที่พบจากการตรวจคัดกรอง และกลุ่มที่สอง คือ ผู้ป่วยที่พบติดเชื้อจากจากเข้าไปตรวจหาเชื้อที่สถานพยาบาล ซึ่งสำนักงานการแพทย์ กทม. และกรมการแพทย์จะรับเข้าไว้ในโรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel (๒) สีเหลือง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง เริ่มมีอาการหายใจเร็ว หายใจ เหนื่อย และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือโรคร่วมสำคัญอย่างใด อย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ผู้มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวม โรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมโรคหัวใจ แต่กำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ภาวะอ้วน ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และ (๓) ผู้ป่วยสีแดง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยหอบ เหนื่อยเวลาเดิน พบปอดอักเสบ ผู้ป่วยยืนยันปอดบวม หรือผู้ป่วยที่มีภาพรังสี ทรวงอกมี progression ของ pulmonary infiltrates ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง และกลุ่มผู้ป่วยสีแดงจะมีศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยโควิดราชีวิติ กรมการแพทย์ดูแล จัดสรรหาเตียงในโรงพยาบาล</p>		
๗	ศบค. เผยหมอ-พยาบาลติดโควิด ระลอกใหม่ ๑๔๖ ราย	bbc, khaosod, dailynews, naewna, prachachat, thebangkokinsight	<p>- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๘ เม.ย.๖๔ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๑๔๖ ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์ และพยาบาล และสิ่งสำคัญคือพบบุคลากรทางการแพทย์ ๓๓ ราย ติดเชื้อจากการทำงาน การสัมผัสผู้ป่วยที่ไม่เปิดเผยไหม้ไลน์ นอกจากนี้ เป็นการสัมผัสผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ใกล้ชิด หรือคนในครอบครัว ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ปกปิดไหม้ไลน์</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เพิ่มมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-๑๙ ในบุคลากรทางการแพทย์ของ กทม.</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มมาตรการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ของ กทม. รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เปิดเผยข้อมูลการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ตามความจริง</p>